

## THÔNG BÁO

### Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình tại buổi đi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại xã Công Hải, huyện Thuận Bắc

Ngày 03/8/2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại xã Công Hải, huyện Thuận Bắc. Cùng đi có lãnh đạo: Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Trung tâm kiểm soát bệnh tật; lãnh đạo UBND và một số thành viên Ban chỉ đạo chống dịch Covid-19 của huyện Thuận Bắc.

Sau khi nghe lãnh đạo xã Công Hải báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình kết luận và chỉ đạo các nội dung sau:

1. Thực hiện tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp chủ động kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, xã Công Hải đã kịp thời củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, phân công thành viên trực 24/24 giờ nhằm nắm bắt và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; thực hiện phát thanh, truyền thanh về tình hình, diễn biến dịch bệnh cho Nhân dân; sử dụng các tổ giám sát cộng đồng hoạt động theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hướng dẫn người dân thực hiện quy định đeo khẩu trang, khai báo y tế điện tử và theo dõi sức khỏe, giám sát y tế và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp đến/về từ vùng dịch theo quy định. Mặt trận và các hội, đoàn thể xã bám sát địa bàn dân cư, phối hợp tuyên truyền, vận động để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Đến nay, xã Công Hải cơ bản kiểm soát tốt tình hình, các nguồn nguy cơ lây nhiễm được quản lý chặt chẽ. Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và kết quả chủ động phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị. Tuy nhiên xã vẫn còn bị động trong xử lý các khó khăn phát sinh như việc tuyên truyền người dân không tụ tập đông người, đeo khẩu trang nơi công cộng, tham gia khai báo y tế... Đồng thời do tác động kép của dịch Covid-19 và tình hình hạn hán đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của Nhân dân tại địa phương.

Làn sóng dịch Covid-19 đợt 2 vẫn đang diễn biến rất phức tạp của trong cả nước khi mà số ca mắc tăng lên mỗi ngày, đến nay đã lan rộng ra 11 tỉnh, thành phố và chưa có dấu hiệu dừng lại; dự báo trong khoảng 10 ngày sắp tới là mới là đỉnh dịch trong cả nước. Giải pháp phòng chống dịch hiệu quả nhất hiện nay đã được Trung ương và Tỉnh ta xác định là phải tăng cường công tác giám sát,



khẩn trương thực hiện việc truy vết và xét nghiệm tất cả các trường hợp đến/về từ các vùng dịch. Do vậy các ngành, địa phương nói chung và xã Công Hải nói riêng phải tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 quyết liệt và trách nhiệm hơn nữa, huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng tham gia với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, tuyệt đối không chủ quan, lơ là nhưng cũng không tạo tâm lý hoang mang, lo lắng; tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

2. Đối với xã Công Hải phải tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh và Huyện; phải đề ra mục tiêu để phấn đấu thực hiện là chủ động ngăn chặn không dịch xâm nhập và lây lan trên địa bàn; trong đó lưu ý những nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục huy động sự vào cuộc phòng chống dịch của cả hệ thống chính trị và toàn dân, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cả hệ thống chính trị cơ sở và người đứng đầu, không được lơ là, chủ quan, phải nỗ lực hơn nữa trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, giám sát, khoanh vùng, phát hiện, cách ly các ca nghi nhiễm với mục tiêu chính là chủ động ở mức sẵn sàng cao nhất để ngăn chặn và phòng, chống có hiệu quả dịch bệnh.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân phòng chống dịch bệnh Covid-19 bằng nhiều hình thức và phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng; các thông tin chuyên tải đến người dân về tình hình dịch bệnh phải chính xác, kịp thời, không gây tâm lý hoang mang cho Nhân dân; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của người dân để giải quyết.

- Chủ động, linh hoạt trong quá trình vận hành cơ chế phòng chống dịch bệnh theo các phương án đã lập ra, lưu ý phải xác lập phương án để ứng phó được với diễn biến tình hình dịch bệnh xấu nhất có thể xảy ra để không bị lúng túng trong quá trình thực hiện; phải huy động sự tham gia của cấp cơ sở thôn, khu phố và các Hội, đoàn thể tại địa phương; phải phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong công tác phòng chống dịch. Thường xuyên tổ chức họp giao ban, nắm tình hình và cơ chế báo cáo hàng ngày theo quy định.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát địa bàn; quản lý, giám sát chặt chẽ các trường hợp đến/về từ Đà Nẵng và các vùng dịch theo thông báo của Bộ Y tế vì đây là các nguồn có nguy cơ nhiễm bệnh; cần thực hiện theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” và vận động mọi người dân cùng tham gia khai báo; việc cách ly tại nhà hoặc tại cơ sở lưu trú phải được địa phương giám sát nghiêm ngặt.

Đặc biệt xã Công Hải là địa bàn đang triển khai các dự án trọng điểm của các doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động ngoài tỉnh nên cần chú trọng phối hợp với các doanh nghiệp kiểm tra, kê khai số lượng công nhân làm việc tại công trình, dự án trên địa bàn xã và hướng dẫn khai báo y tế theo quy định (*cụ thể thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 232/TB-VPUB ngày 05/8/2020 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình tại cuộc họp bàn giải pháp quản lý lao động đến từ các vùng dịch của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh*).

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai nghiêm các giải pháp phòng chống dịch tại các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, cụ thể: tăng cường tuyên truyền, vận động người



dân đeo khẩu trang nơi công cộng, khi lưu thông trên đường phố và trên các phương tiện giao thông công cộng; hạn chế tụ tập đông người, thường xuyên rửa tay sát khuẩn để phòng chống dịch Covid-19; hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người, nếu cần thiết phải tổ chức thì thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch như đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và các đại biểu phải thực hiện khai báo y tế theo quy định.

3. UBND huyện Thuận Bắc chủ động rà soát và xem xét sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do tác động kép của dịch COVID-19 và hạn hán trên địa bàn huyện. Tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết những khó khăn mà vượt khả năng xử lý của Huyện.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình đến các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT.TU, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BCĐ phòng chống dịch;
- Huyện ủy/UBND huyện TB;
- Đảng ủy/UBND xã Công Hải;
- Lưu: VT, VXNV. NNN

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Đình Tuấn**